



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับประจำวันที ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๒๕

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูทีได้



“ต้นสัก” amany1695@hotmail.com

●● อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาทสนา ●● หลายสมาคมกีฬาในบ้านเราจะมีการเลือกตั้งประมุขคนใหม่ เร็ววันนี้ เช่นเดียวกับคณะกรรมการโอลิมปิกไทย ที่มี “บิ๊กอ้อด” พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา กุมบังเหียน จะมีการประชุมสมัชชาใหญ่ วันที่ 8 เม.ย.นี้ แน่นนอนว่าก่อนหน้านั้น พล.อ.ยุทธศักดิ์ เคยเปรยมาว่า จะอยู่ไม่ครบเทอม เพื่อต้องการพักผ่อนและเปิดโอกาสให้บุคคลเหมาะสมขึ้นมาแทน แต่เมื่อ “ปูกีฬา” พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ ไม่ขอรับไม้ต่อจาก “บิ๊กอ้อด” เลยทำให้ต้องนั่งเก้าอี้ตัวนี้จนครบวาระ ●● เพราะเหลียวมองไปที่รัฐพีแล้ว หาก พล.อ.ยุทธศักดิ์ ลงจากตำแหน่งนี้จริง คนที่เหมาะสมที่สุดคงหนีไม่พ้น “บิ๊กจา” เพราะรอบรู้เรื่องกีฬาทั้งบู๊และบุ๋นไม่มีใครเทียบ ส่วนคนที่จะเข้ามาเป็นพ่อบ้านอัมพวัน ต่อก็น่าจะเป็น “บิ๊กต่อม” ธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทย หลังได้เก็บเกี่ยวความรู้และทำหน้าที่สำคัญมาโดยตลอด ●● เนื่องจาก โอลิมปิกไทย ถือเป็นองค์กรใหญ่ระดับชาติ ขนาดรัฐบาล-การเมือง ก็ห้ามเข้าไปข้องเกี่ยวทุกอย่างต้องปล่อยให้ คนสายเลือดกีฬาตัดสินใจร่วมกันเอง เพราะหากปล่อยให้คนไม่ดี มาเป็นหัวใจน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ถือว่าทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน ที่สำคัญยังมีพวก แก๊งหัวหงอกกูรู บางกลุ่มคอยจับจ้องอยากเข้ามา เทกโอเวอร์บ้านหลังนี้จนตัวสั่น ●● ขณะที่การสรรหานายใหญ่ กกท.หัวหมาก ยังไม่มีข้อสรุปว่าใคร...จะได้เป็น เพราะขนาด “มาตามน้อง” กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ยังไม่กล้าล้มกระดาน หรือพันธ

อะไรมากนัก เพราะ ติดขัดด้วยกฎหมาย เวลานี้ขั้นตอนอยู่ในการทำงานของคณะกรรมการสรรหา คาดว่า ภายในปีนี้จะคงได้คำตอบแน่ มีเช่นนี้วงการกีฬาไทยจะหยุดชะงัก ง่ายๆ เอาแค่บอลลีเกมส์ 28 ยังขาดอีกหลายร้อยล้าน ●● หากโลกนี้ไม่แตกไปเสียก่อน “บิ๊กเอ” ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ จะนอนมาไม่ต้องมีพระนำ นั่งเก้าอี้นายกสมาคมเทควันโดไทย เป็นสมัยที่ 5 ติด เพราะผลงานที่ผ่านมาล้วนการันตีคุณภาพว่า ของแท้ ไม่ใช่ ของปลอมทำเหมือน (จริง) แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือ พวกใช้ลินเชลียร์ทำงาน หรือประเภทความดีเข้าตัว ความชั่วโยนให้คนอื่น เพราะอาจทำให้บ้านหลังนี้ที่เคยสงบสุขถูกเป็นไฟอีกครั้ง ●● ชาวพลศึกษา มศว ประสานมิตรเตรียมจัดฟุตบอลการกุศล “ด้วยรักและคิดถึงเอกชัย” หรือ เอกชัย นิราพาพงศ์พร อดีตนักเตะเยาวชนทีมชาติ ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค.นี้ เวลา 13.00-18.00 น. ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ร.ร.นานาชาติร่วมฤดี ช.รามคำแหง 184 หมู่บ้านโชคชัยปัทมาทรัพย์ มี 5 ทีมเข้าร่วม 5 คือ พลตะเสื่อเต่า, ร.ร.นานาชาติร่วมฤดี, ศิษย์เก่าปทุมคงคา, อดีตทีมชาติเทพศิรินทร์ และ ชมรมฟุตบอลเอไอเอ เงินบริจาคทั้งหมดจะมอบให้พ่อแม่เอกชัย เพื่อร่วมทำบุญต่อไป ●● “อ.เบี้ยว” สุคนธ์ย์ วงษ์ล้าองกา อดีตลมกรดทีมชาติไทย ผ่าข่าวสวดอภิธรรมศพ น.อ.พิเศษ ฉนม ศิริรังษี อดีตนักกรีฑาทีมชาติและโค้ชกรีฑาระยะไกล กองทัพอากาศ ตั้งศพที่บ้าน “ศิริรังษี” เลขที่ 79/1 หมู่ 6 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม สวดทุกคืนตั้งแต่วันนี้เวลา 20.00 น. ก่อนพระราชทานเพลิงศพวันจันทร์ที่ 9 มี.ค.นี้ เวลา 16.00 น. ที่วัดไร่ล้าอง อ.เมือง จ.นครปฐม ●●

